

ฉบับที่ 14/2560

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดี ตามรายได้ภาคเกษตรและภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้นตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวหลังจากที่เร่งผลิตไปมากในช่วงก่อนหน้า ส่วนการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาพลังงานและยาสูบ ด้านอัตราการว่างงานปรับลดลงเล็กน้อย จากการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่วนเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ เดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังขยายตัว ตามกำลังซื้อโดยรวมที่ดีขึ้น จากรายได้ภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากผลของราคาเป็นสำคัญ รวมถึงรายได้และการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น สำหรับภาคบริการด้านท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังจากที่จะหดตัวในเดือนก่อนจากผลกระทบของอุทกภัย สะท้อนจากรายได้บริการหมวดที่พักแรมที่ขยายตัวและจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าอัตราการเข้าพักรวมอยู่ที่ร้อยละ 54.7 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ โดยรวมปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนตามรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรมทางหลวงชนบท ขณะที่รายจ่ายประจำลดลงตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจ้างประจำ และค่าวัสดุของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการลงทุนภาคก่อสร้างยังชะลอตัวตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวบ้างในบางพื้นที่ ขณะที่การก่อสร้างเพื่อการบริการขยายตัวดี ด้านการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ยังมีต่อเนื่อง จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่องจากด้านราคาเป็นสำคัญ ขณะที่ด้านผลผลิตทรงตัว โดยราคาสินค้าเกษตรขยายตัว ตามราคายางพาราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งผลิตสำคัญโดยเฉพาะในภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการกรีดยาง ทำให้ปริมาณผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า 15% เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นข้าวคุณภาพและตลาดต่างประเทศมีความต้องการต่อเนื่อง ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวหดตัว เนื่องจากผลผลิตมากกว่าปีการผลิตก่อนหน้า ราคาสุกร ไก่ไข่ และโคเนื้อ ยังหดตัว ขณะที่ราคาไก่เนื้อเพิ่มขึ้น สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดในปริมาณที่ใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งผลผลิตยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหมวดปศุสัตว์

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวจากเดือนก่อน ตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสำคัญ เนื่องจากมีการเร่งผลิตไปก่อนหน้า และการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่หดตัวตามผลผลิตปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการจากต่างประเทศเป็นสำคัญ

มูลค่าการค้าผ่านแดน ชะลอตัวจากเดือนก่อนตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปเวียดนาม ลดลงจากผลไม้และเครื่องตี๋ม ประกอบกับการส่งออกไป สปป.ลาว และกัมพูชาลดลงจากวัสดุก่อสร้าง รถยนต์/อุปกรณ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังจีนตอนใต้กลับเร่งขึ้นจากชิ้นส่วน โทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สำหรับการนำเข้ายังขยายตัวดี โดยเฉพาะการนำเข้าคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์จากจีน แต่การนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ชะลอตัว ตามการนำเข้ามันสำปะหลัง จากกัมพูชา และ สปป.ลาว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.62 สูงขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า ราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องตี๋มมีแอลกอฮอล์ที่มีราคาสูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างภาษีสุราและยาสูบ ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย จากการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนจากสินเชื่อที่ให้แก่การขนส่งและการขายปลีก การผลิต การบริการ การก่อสร้าง และการเกษตร การป่าไม้ และการประมง สำหรับสินเชื่อต่อคุณภาพปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งจากการที่สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษเปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546

E-mail: WatcharR@bot.or.th

ChotipaK@bot.or.th